

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTN
V/v tăng cường công tác quản lý,
sử dụng hàng dự trữ quốc gia

Lai Châu, ngày tháng năm 2022

Kính gửi:

- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Từ năm 2017 đến nay, tỉnh Lai Châu đã được Trung ương hỗ trợ 73.125 liều vắc xin và 23.000 lít hóa chất khử trùng từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) để sử dụng trong phòng, chống dịch bệnh động vật. Toàn bộ số vắc xin và hóa chất Trung ương hỗ trợ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận, phân bổ cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan chuyên môn quản lý, sử dụng cơ bản đảm bảo quy định. Việc quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn DTQG trong những năm qua đã góp phần quan trọng trong việc khống chế, kiểm soát dịch bệnh, ổn định phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công văn số 5202/BNN-TY ngày 09/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng hàng DTQG. Để tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng hàng DTQG đảm bảo đúng quy định, hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Dự trữ quốc gia năm 2012, Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia, Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ Tài chính, văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền..., trong đó chú trọng một số nội dung sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bảo đảm hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, chứng từ, thủ tục đề nghị hỗ trợ, giao hàng, nhận hàng, sử dụng hàng DTQG theo quy định. Đối với hàng DTQG không sử dụng hết trong khoảng thời gian được hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật, chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ động tổng hợp, báo cáo kịp thời theo quy định của pháp luật về DTQG.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác thực hiện hàng DTQG tại các huyện, thành phố (nếu cần thiết).

2. Sở Tài chính

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các huyện, thành phố bảo đảm hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, chứng từ, thủ tục đề nghị hỗ trợ; lập hồ sơ, cơ sở dữ liệu theo dõi, hạch toán, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng hàng DTQG được cấp theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

3. UBND các huyện, thành phố

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai phổ biến, hướng dẫn đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng hàng DTQG cho các tổ chức, cá nhân liên quan. Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, chứng từ, thủ tục đề nghị hỗ trợ, giao hàng, nhận hàng, phân bổ, sử dụng hàng DTQG theo đúng quy định; lập hồ sơ, cơ sở dữ liệu theo dõi, hạch toán, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng hàng DTQG được cấp theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê; bảo đảm tách biệt hàng DTQG với hàng được mua từ nguồn ngân sách địa phương hoặc các nguồn hợp pháp khác.

Tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng hàng DTQG đảm bảo kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, không thất thoát, lãng phí; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai, thực hiện; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các vấn đề phát sinh để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo xử lý./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- U1, U2, U3, U4;
- VP UBND tỉnh: V1, V3, CB;
- Lưu: VT, Kt1, Kt9.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Trọng Hải